

# MVTV โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรจาก เวสเทิร์น ดิจิตอล



ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและคอนเทนต์บันเทิงหลากหลายภาษาเลือกใช้โซลูชัน JBOD ของเวสเทิร์น ดิจิตอล ช่วยเสริมการเติบโตในอนาคต

เวสเทิร์น ดิจิตอล บริษัทผู้นำโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (MVTV) ได้เลือกใช้โซลูชัน JBOD ของเวสเทิร์น ดิจิตอล เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ

ด้วยความที่เอ็มวีทีวี เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและคอนเทนต์หลายภาษาชั้นนำของภูมิภาคนี้ จึงทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีแหล่งคอนเทนต์จำนวนมากและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทางเอ็มวีทีวีจึงเริ่มมองหาโซลูชันที่ไว้วางใจได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ความจุให้กับการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันและในอนาคตท่ามกลางการขยายตัวสู่ระดับโลกอย่างรวดเร็ว โซลูชัน JBOD ของเวสเทิร์น ดิจิตอล จึงเป็นสิ่งที่เอ็มวีทีวีเลือกนำมาติดตั้งและใช้งานเพราะเชื่อมั่นว่า เวสเทิร์น ดิจิตอลเป็นผู้ให้บริการโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่เชื่อถือได้

คุณอาทิตย์ตันทันท์ โชติปัญญทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายไอทีของเอ็มวีทีวี กล่าวว่า “เราเลือก Ultrastar® Data60 แพลตฟอร์มไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ของเวสเทิร์น ดิจิตอล มาใช้กับการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบซอฟต์แวร์ (SDS) เราทำการติดตั้งฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ขนาด 12TB จำนวน 60 ตัว ทำให้เรามีพื้นที่ความจุสำหรับจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด

720TB ในรูปร่างมาตรฐานที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพ โขลู่ชั้นนี้ทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการระบุไดรฟ์ว่าจะ เป็น HDD หรือ SSD หรือทั้งสองรูปแบบ เราจึงสามารถรักษาสมดุลระหว่างความจุ ประสิทธิภาพ และต้นทุนได้”

“นอกเหนือจากฮาร์ดแวร์ เวสเทิร์น ดิจิตอล ยังมอบการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ รวมถึงการเปลี่ยนสินค้าซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเมื่อพบความบกพร่องหรือการบริการเคลมสินค้า นอกจากนี้ โขลู่ชั้นของเวสเทิร์น ดิจิตอล ยังทำงานเข้ากับระบบที่เอ็มวีทีวีใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร้ปัญหาใดๆ อีกทั้งการรับประกันของเวสเทิร์น ดิจิตอล ยังมีราคาที่ย่อมเยาเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆ ในตลาด จึงเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่มีความสำคัญมาก”

การทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ทางเอ็มวีทีวี พบว่า Ultrastar Data60 ของเวสเทิร์น ดิจิตอล ตอบ โจทย์ความต้องการของบริษัทเนื่องจากมีขนาดที่พอดีกับตู้แร็คขนาดมาตรฐาน และสามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ อื่นๆ ที่มีอยู่เดิมในบริษัทได้อย่างง่ายดาย โขลู่ชั้นนี้ยังมอบความยืดหยุ่นที่รองรับกับข้อกำหนดด้านการใช้งานและ การตั้งค่าของบริษัทในปัจจุบัน เอ็มวีทีวี ยังมั่นใจว่า Ultrastar Data60 เป็นสิ่งที่มาสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทใน เรื่องการขยายศักยภาพให้กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพร้อมรองรับความต้องการการจัดเก็บข้อมูลในอนาคตได้ดีที่สุด

“เรามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและทำงานร่วมกับเอ็มวีทีวี ด้วยการนำเสนอโซลูชัน JBOD ของเวสเทิร์น ดิจิตอล เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจตามกฎหมายนี้ สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเราให้ความสำคัญอย่างมากกับความไว้ วางใจและความมั่นใจที่เอ็มวีทีวีได้มอบให้แก่แบรนด์เวสเทิร์น ดิจิตอล โดยเราจะเดินหน้านำเสนอโซลูชันโครงสร้าง พื้นฐานด้านข้อมูลที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราต่อไป” คุณมาร์กาเรต โคห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาค บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น กล่าว

Ultrastar Data60 เป็นแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลไฮบริดแบบ 60 ช่องบรรจุ มีศักยภาพจัดเก็บข้อมูลดิบสูงสุด 840TB ในรูปร่างมาตรฐานที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มดังกล่าวมาพร้อมฮาร์ดดิสก์ที่มีเทคโนโลยี HelioSeal® ของเวสเทิร์น ดิจิตอล ที่ทำงานได้อย่างราบรื่น เงียบสงบ และไว้วางใจได้อย่างเต็มที่ ชั้นข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพสูงสามารถถูกปรับแต่งตามการใช้งานด้วยการใช้ไดรฟ์ SSD ได้สูงสุด 24 สล็อต ช่วยเพิ่มขีดความ สามารถในการรองรับข้อมูลที่รวดเร็วและข้อมูลขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มหนึ่งเดียว แพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์ความ ต้องการการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายของลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่ บริษัทผู้ผลิตหน่วยจัดเก็บข้อมูล รวมถึงผู้ ให้บริการระบบคลาวด์และคอนเทนต์อย่างเอ็มวีทีวี

เอ็มวีทีวี ถ่ายทอดสัญญาณด้วยการใช้ระบบดาวเทียมครอบคลุมทั่วประเทศไทยและอีก 22 ประเทศทั่วโลก ช่อง สัญญาณดาวเทียมในประเทศ ประกอบด้วย MVFive, MV Major, MV Mix, Isan Channel, V2H และอีกมากกว่า 20 ช่องในประเทศไทย เอ็มวีทีวี ยังรองรับช่องภาษาต่างประเทศจากลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และจีน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำเสนอ MVHub บริการออนไลน์สตรีมมิ่ง 24 ชั่วโมง และมีโมบายแอปพลิเคชัน MVTV เป็นของตนเองที่ช่วยขยายการแพร่ภาพกระจายเสียงได้อย่างกว้างไกลเพื่อเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายใหม่ทั่วทั้งอา

เขียน และภูมิภาคอื่นๆ